

### คุณหมอกนแก่ง

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากใช้ในการคุ้มครองสิทธิเสียยาตัวเองแล้วยังใช้ในการกำกับดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลเพื่อส่วนรวมได้ด้วย จะใช้ดุลพินิจช่วยเหลือพวกพ้องกันคงยาก

คุณหมอโลกี้ได้มีหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ขอสำเนาหนังสือ ที่ อด ๐๐๓๒.๐๐๕/๔๒๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พร้อมเอกสารในนั้นทั้งหมด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีมีบันทึกต่อท้ายหนังสือคำขอว่า อนุญาต เว้นตามข้อสงวนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี คุณหมोजึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำเนาหนังสือ ๒ รายการ คือ คำสั่งโรงพยาบาลอุดรธานี ที่ ๓๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และบันทึกข้อความ ที่ อด ๐๐๒๗.๑/๒๘๔๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่องรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในชั้นพิจารณาจังหวัดอุดรธานีมีหนังสือชี้แจงสรุปความว่า ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ส่วนที่ไม่เปิดเผยนั้นเนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารลับ มีระบุชื่อตัวบุคคลชัดเจนหากเปิดเผยจะกระทบผู้เกี่ยวข้องได้ ส่วนคุณหมोजึงแจ้งว่า ผมนี้แหละเป็นคนทำหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษเรื่องการทุจริตการเบิกค่าตอบแทนของเวรพนักงานขับรถและพยาบาลที่ไม่เคยขึ้นเวรแต่ลงชื่อไปทำเบิก เรื่องเกิดตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๒ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยให้ตัวต้นเหตุลาออกจากการงานและให้คนที่เอาเงินไปเอาเงินไปคืนแล้วก็เลิกแล้วกันไป แล้วก็ใช้เงินสวัสดิการของโรงพยาบาลชดใช้แทนทั้งหมด เจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการปกป้องผู้กระทำผิดช่วยเหลือพวกพ้องกัน จึงควรตรวจสอบให้ถึงที่สุดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับระเบียบและกฎหมายหลายฉบับ และตัวคุณหมोजึงควรได้รับบำเหน็จความชอบเป็นพิเศษตามระเบียบด้วยในฐานะผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อราชการ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ทั้ง ๒ รายการเป็นเรื่องการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และคุณหมोजึงเป็นผู้ร้องเรียนต้องการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนแล้ว คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องตามคำขอให้คุณหมोजึง ๒ รายการ

เรื่องนี้ขอทโลกี้ให้คุณหมोजึงรับ สามารถใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตรวจสอบความถูกต้องความโปร่งใสได้ตามเจตนารมณ์จริง หากต้องการข้อมูลข่าวสารไปใช้คุ้มครองสิทธิของตนเองหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานแล้วไม่ได้ขอให้ถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครับเพราะ “ข้อมูลโปร่งใส ราชการพร้อมให้บริการ” ติดต่อสำนักงานฯ ได้ที่ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๘๐ [www.oic.go.th](http://www.oic.go.th) (ที่ สค ๓๘/๒๕๕๙)